



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

1. คอลัมน์: จดหมายถึงเดลินิวส์
2. ส่งออกไทยเตรียมรับเสียง สหรัฐปรับระบบมั่นคงอาหาร
3. ประมงแจ่งผ่านออนไลน์ครอบครองซากสัตว์มีพิษหนัก
4. คอลัมน์: จับประเด็น: ใต้หวนอนุญาตให้ไทยส่งออก 'มังคุด'
5. รับอานิสงส์เปิดประเทศ ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นในรอบ6เดือน
6. ลดราคาต้นกล้าพริกเดือยไก่
7. ข้าวเหนียวดำแซมสวนยางพีชอัตลักษณ์คลองหอยโข่ง
8. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม
9. สนค.เตือนผู้ส่งออกอาหารวางแผนรับมือตลาดคู่ค้าลดการนำเข้า
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
11. คอลัมน์: วิถีอาหารมังคุด: ซีพีเอฟ หนุนเกษตรกร "ซัปรวงไทร" จ.ชัยภูมิ ทำ...
12. สก๊อปพิเศษ: สตูลเปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ชายแดนใต้ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สื่อ

- เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชนสุดสัปดาห์
สยามรัฐ



รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาอย่างไร...?

เรื่อง ขาดแคลนธัญพืชอาหารสัตว์
เรียน คุณเอก วิภาวดี

สินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานในตลาดโลกปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา และยิ่งเพิ่มมากขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครนในช่วงกลางเดือน ก.พ. 2565 เป็นต้นมา เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกธัญพืชที่สำคัญของโลก อาทิ ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสมือนเชื้อไฟตัวช่วยเพิ่มปะทุความร้อนแรงของราคาธัญพืชในตลาดโลก มีราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ข้าวโพด เป็นปัจจัยผลักดันให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย 5 เดือนแรก กิโลกรัมละ 12.16 บาท ทิศทางราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทวีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเดือน มิ.ย. กิโลกรัมละ 13.45 บาท นับเป็นราคาที่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ และมีแนวโน้มขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุประเทศไทยสามารถผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เพียง 4.8 ล้านตันต่อปี ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศ มีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึง 8.5 ล้านตันต่อปี มติที่ประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโพด ได้ยกเลิกมาตรการ 3:1 เป็นการชั่วคราว จำกัดระยะเวลานำเข้าถึงวันที่ 31 ก.ค. 65 รวมทั้งจำกัดโควตาปริมาณนำเข้าด้วยถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง เป็นวัตถุดิบหมวดโปรตีน ประเทศไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก ขณะที่สภาพอากาศในประเทศผู้ผลิตธัญพืชรายใหญ่ ทั้งสหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา ประสบภาวะแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ปริมาณน้ำฝนมีน้อยรวมทั้งสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นปัจจัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาธัญพืชในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

ขณะเดียวกัน ความต้องการใช้มีอยู่สูง เช่นเดียวกับค่าระวางเรือที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่ว

เหลืองนำเข้า มีราคาในเกณฑ์ที่สูงขึ้น ปรับขึ้นจากปกติกิโลกรัมละ 13 บาท ราคากากถั่วเหลืองในปี 2564 กิโลกรัมละ 16.20 บาท และในช่วงต้นปี 2565 ขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นสำคัญ ราคากากถั่วเหลืองเฉลี่ยในช่วง 5 เดือนแรกกิโลกรัมละ 21.93 บาท และในเดือน มิ.ย. กิโลกรัมละ 22.60 บาท

ข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยผลการส่งออกข้าวของประเทศไทยในช่วง 4 เดือนแรกปี 2565 มีปริมาณรวมกว่า 2.2 ล้านตัน มูลค่ากว่า 39,445 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.7 และ 36.4 ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 มีตลาดหลักที่สำคัญในแถบตะวันออกกลาง ทั้งอิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และตลาดเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น รวมถึงตลาดแอฟริกา สหรัฐ แคนาดา มีความต้องการนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่อง ยิ่งในภาวะเงินบาทอยู่ในทิศทางที่อ่อนค่า ส่งผลให้ราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ดีขึ้น

สำหรับสถานการณ์ราคาเฉลี่ย 5 เดือนที่ผ่านมา ข้าวขาว 100% ในประเทศ กิโลกรัมละ 28.52 บาท ในเดือน มิ.ย. มีราคา กิโลกรัมละ 30 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ กิโลกรัมละ 25.94 บาท และในเดือน มิ.ย. มีราคา กิโลกรัมละ 28 บาท

ปลาป่น ในฤดูกาลช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ประเทศเปรู ผู้ผลิตปลาป่นรายใหญ่ของโลก มีปริมาณปลาจับได้จริงเกิน 95% ของโควตา สำหรับโควตาจับปลาของเปรู ฤดูกาลแรกของปี 2565 มีปริมาณ 2,792,000 ตัน เป็นปริมาณในระดับที่สูงมาก เทียบกับช่วง 3 ปีก่อนหน้า ทำให้ตลาดค่อนข้างคลายความกังวล แต่ยังคงติดตามแนวโน้มปริมาณปลาที่จับได้จริงอีกครั้ง

ขณะที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีปริมาณซื้อเพิ่มมากขึ้น ราคาปลาป่นเกรดกึ่งเฉลี่ย 5 เดือน กิโลกรัมละ 48.38 บาท และในเดือน มิ.ย. กิโลกรัมละ 53 บาท

.....
เป็นบทพิสูจน์ของภาครัฐกับปัญหาหอรุมเร้าเอาโฉมรัฐบาลในช่วงปลายเทอมของเรือแป๊ะ ไม่ว่าจะปัญหาบ้านเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาน้ำมัน ปัญหาข้าวขาดหมากแพง ข้ำเต็มด้วยราคาอาหารสัตว์พุ่ง จากสภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน รวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลก รัฐบาลจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ น้อย่างไร ที่สำคัญคืออภิปรายไม่ไว้วางใจใกล้เข้ามาถึง รัฐบาลเรือแป๊ะ จะเอาตัวรอดได้หรือไม่ หรือจะถึงขั้นกัลปาวสาน เรือแป๊ะอับปางกลางสภา จะต้องติดตามกันอย่างไรถึงขีดหนักห้ามกะพริบตาอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งละครชีวิตใกล้ถึงฉากสุดท้ายมักจะเข้มข้นเสมอ.

ส่งออกไทยเตรียมรับมือเสี่ยง สหรัฐปรับระบบมั่นคงอาหาร

กรุงเทพธุรกิจ ● ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ทั้งจากการระบาดโควิด-19 ปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ต่อเนื่องไปถึงราคาพลังงานและอาหารที่สูงขึ้น กำลังเป็นความท้าทายในหลายประเทศที่ต้องปรับนโยบายใหม่เพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับสิ่งท้าทายใหม่แห่งอนาคตให้ได้ด้วย

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ได้ออกประกาศสายละเอียดกรอบแผนงานการปฏิรูประบบอาหาร (USDA's Food System Transformation Framework) เพื่อปรับปรุงระบบอาหารของประเทศ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อาหารของสหรัฐ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อผู้บริโภคผู้ผลิต (โดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดเล็กและกลาง) และชุมชนในชนบท โดยจะช่วยเพิ่มทางเลือกการบริโภค เพิ่มการเข้าถึงอาหาร และสร้างระบบนิเวศตลาดที่ดีขึ้น

รณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า กรอบแผนงานการปฏิรูประบบอาหารของสหรัฐ สร้างขึ้นจากบทเรียนการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความขัดแย้งของสงครามรัสเซียกับยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารทั่วโลกเกิดภาวะซบเซงกัน ตลอดจนความสำคัญด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร และปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบอาหารของสหรัฐ

โดย USDA กำหนด 4 เป้าหมาย ภายใต้กรอบแผนงานการปฏิรูประบบอาหาร ได้แก่ 1.การสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยืดหยุ่นมากขึ้น (Building a more resilient food supply chain) ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีทางเลือกทางการตลาดที่มากขึ้นและดีขึ้น



ให้ความสำคัญกับการกระจายฐานการผลิตสู่ชนบท ไม่ให้กระจุกตัวในพื้นที่ไม่กี่แห่ง พร้อมกับการลดมลภาวะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างงานในชนบทด้วย

2.การสร้างระบบอาหารที่ยุติธรรม (Creating a fairer food system) ต่อสู้กับการใช้อำนาจเหนือตลาดช่วยผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มีอำนาจและทางเลือกมากขึ้น โดยส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ทั้งนี้ โควิด-19 ทำให้เห็นถึงอันตรายหากระบบอาหารมีผู้เล่นเพียงไม่กี่ราย

3.การทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพง (Making nutritious food more accessible and affordable) และ

4.การเน้นย้ำความเท่าเทียมของชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท (Emphasizing

Equity) สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนในชนบทหลุดพ้นจากความยากจน

“นอกจากสหรัฐแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่มีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารมากขึ้น และเริ่มคิดที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานและนโยบายในการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศและลดการพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ เนปาลและอียิปต์ เพื่อช่วยควบคุมการนำเข้าอาหารและจัดหาตลาดภายในประเทศที่ยั่งยืนมากขึ้น”

ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารไทยควรติดตามมาตรการและแนวโน้มของตลาดคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวและเตรียมการรับมือกับสถานการณ์การลดการนำเข้าอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธาน

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ตามแผนงานปฏิรูปอาหารของสหรัฐน่าจะเริ่มต้นจากกลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มธัญพืช หรืออาหารแปรรูป ในระดับใด โดยในแต่ละกลุ่มก็มีกระบวนการขั้นตอนอีกมาก โดยเฉพาะหากในกลุ่มที่ใช้เครื่องจักรทำงานก็อาจไปได้เร็ว แต่สำหรับกลุ่มอาหารที่ต้องใช้แรงงานคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าแรง เพราะค่าแรงในสหรัฐสูงมาก จะกระทบต่อต้นทุนการผลิต จนทำให้ราคาสินค้าด้านอาหารพุ่งแรงขึ้นตามไป อาจไม่คุ้มเมื่อเทียบกับการนำเข้า

ทั้งนี้ การปรับแผนการปฏิรูปอาหารของสหรัฐคงต้องใช้เวลานานพอสมควรกว่าที่ผลผลิตจะออกมา ซึ่งไม่ใช่เพียงแคมีพื้นที่ก็สามารถทำได้เลยอย่างน้อยก็ต้องเป็นปี อีกทั้งสหรัฐจะเน้นกลุ่มไหนเป็นหลัก ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าทำด้านไหน แต่เท่าที่เดาได้จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางอาหารก็น่าจะเริ่มต้นที่กลุ่มวัตถุดิบที่ใช้ในกลุ่มปศุสัตว์ โดยเฉพาะธัญพืชและพวกพืชตระกูลน้ำมัน ซึ่งน่าจะมีการปฏิรูปแผนนี้ก่อน

“สงครามรัสเซียและยูเครน ส่งผลกระทบต่อชัดเจนด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยเฉพาะธัญพืชที่เป็นทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์ พืชน้ำมัน เช่น น้ำมันจากดอกทานตะวัน อย่างไรก็ตาม นโยบายนี้ของสหรัฐยังคงต้องใช้เวลา ซึ่งไทยก็ยังสามารถส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปยังตลาดสหรัฐได้อยู่ จนกว่าสหรัฐจะทำได้ตามแผนปฏิรูป แต่ก็เชื่อว่าจะไม่ทำไม่ได้หมดทุกอย่าง บางตัวก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่เช่นนั้นประชาชนในประเทศก็อาจขาดแคลนหรือมีราคาที่สูงขึ้นได้”

ประมงแจ้งผ่านออนไลน์ คุ้มครองซากสัตว์มีพิษหนัก

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การประกาศขายโฆษณาเครื่องมือทำการประมงบางชนิด ได้แก่ หมอน็อก ปลา โพงพาง ลอบพับได้หรือไฮ้ง และการประกาศขายสัตว์คุ้มครอง หรือซากของสัตว์คุ้มครอง เช่น หินปะการัง ปะการัง กัลปังหา หรือเต่า บนแพลตฟอร์มของบริษัทเอกชน ยังไม่มีคำแนะนำที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภค หากผู้บริโภครายใดไม่ทราบข้อมูล และซื้อสินค้าดังกล่าวไว้ในครอบครอง อาจส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าถูกจับ ถูกปรับ และถูกดำเนินคดีได้ ซึ่งมีอัตราโทษก่อนข้างรุนแรง

สำหรับข้อกำหนดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายออนไลน์กรณีดังกล่าว มีดังนี้ พ.ร.ก.การประมง 2555 แก้ไขเพิ่มเติม 2560, พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ ห้ามค้าห้ามครอบครองโดยเด็ดขาด หากจะมีการนำเข้า-ส่งออกต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเท่านั้น ได้แก่ ปะการังทุกชนิด

กัลปังหาทุกชนิด ดอกไม้ทะเลทุกชนิด (ทั้งที่ยังมีชีวิต หรือเป็นซากของปะการัง) และหัวแหวนปลาโรนิน แหวนกระเบน ท้องน้ำ กำไลกัลปังหา เขี้ยวพะยูน กระดองเต่า เต่า เปลือกหอยบางชนิด เช่น หอยมือเสือ หอยแตรสังข์ โดยผู้ที่ค้าสัตว์ป่าสงวนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 3 แสน ถึง 1.5 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ที่ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้มีไว้ในครอบครองสัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์น้ำประเภทค้า-ขาย-ส่งออกได้ แต่ต้องมีใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า และมีการออกหนังสือกำกับกับการจำหน่ายแก่ผู้ซื้อ ส่วนผู้ซื้อต้องขอรับใบอนุญาตตามกฎหมาย ได้แก่ กระเป๋าน้ำจืดและเตาเผาไม้ โดย

ผู้ที่ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงเป็นห่วงผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจถูกดำเนินคดีจากความไม่เข้าใจในกฎหมาย

ที่ผ่านมา กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสามารถเลือกซื้อจากร้านค้าออนไลน์ได้ง่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำให้ดำเนินมาตรการอนุรักษ์เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและให้เกิดความสมดุลเหมาะสมกับการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวประมงและมอบนโยบายการปฏิบัติงานยึดหลัก 3 ป. คือ การป้องกัน การป้องปราม และการปราบปราม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ



ได้วันหยุดญาติให้ไทยส่งออก 'มังคุด'

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2565 ได้วันหยุดญาติให้ไทยส่งออกมังคุดไป ยังได้วันหยุดอีกครั้ง หลังจากที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) ซึ่งรับผิดชอบได้วันหยุด และสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตรของไทย ที่ร่วมกันผลักดันและเจรจาเพื่อนำเสนอข้อมูลทางวิชาการให้ ได้วันหยุดมารับ และมั่นใจในวิธีการตรวจสอบมังคุดของไทย ซึ่งจะช่วยระบายผลผลิตมังคุดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรของไทย อย่างไรก็ตามได้วันหยุดเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีการบริโภคผลไม้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยชาวได้วันหยุดมีกำลังซื้อสูง และมังคุดเป็นผลไม้ไทยที่ชาวได้วันหยุดนิยมมากเป็นอันดับ 2 รองจากทุเรียน โดยมังคุดที่เคยวางขายในได้วันหยุดสามารถทำราคาได้สูงถึง 40-50 บาทต่อผล

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคฟื้นในรอบ6เดือน รัฐบาลสั่งเปิดประเทศ

หอการค้าไทยเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย. 65 เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน หลังรัฐผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด เปิดประเทศ ธุรกิจกลับมาเปิดปกติ แต่คณยังกังวลราคาน้ำมัน ราคาสินค้าและค่าครองชีพสูง ส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้ คาดเติบโต 3.1% อนุมัติสงสเปิดประเทศ ค่าเงินอ่อนตันส่งออกโต นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 6-8 ล้านคน ราคาสินค้าเกษตรสูง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มิ.ย.65 อยู่ที่ระดับ 41.6 เพิ่มขึ้นจาก 40.2 ในเดือน พ.ค.65 เป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 6 เดือน เพราะผู้บริโภครู้สึกว่าการฟื้นตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากสถานการณ์โควิดและมาตรการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ รวมถึงธุรกิจกลางคืนกลับมาเปิดปกติ ประกอบกับมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น แม้จะมีความกังวลราคาน้ำมัน ราคาสินค้า และค่าครองชีพที่สูงขึ้น, การระบาดของโควิดที่ยังมีอยู่, ความกังวลผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า และค่าเงินบาทอ่อนค่า

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ 35.7 เพิ่มขึ้นจาก 34.3, ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสการหางานทำ อยู่ที่ 39.2 เพิ่มขึ้นจาก 37.8 และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคต อยู่ที่ 49.8 เพิ่มขึ้นจาก 48.5 แสดงว่าผู้บริโภคเริ่มเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัวแต่ดัชนีความเชื่อมั่นยังต่ำกว่าระดับปกติที่ 100

สำหรับปัจจัยบวกที่ทำให้ดัชนีเพิ่มขึ้น ได้แก่ รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ, การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของทั่วโลกเพิ่มขึ้น, คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และปรับเพิ่มอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 65 เป็น 3.3% จากเดิม 3.2%, การส่งออกเพิ่มขึ้น และราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้น

“การที่ดัชนีความเชื่อมั่นดีขึ้นทุกรายการเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค

เริ่มกลับมาเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้น แต่ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่ เพราะผู้บริโภคยังมีกังวลโควิด ปัญหาค่าครองชีพสูง ส่งผลให้ระมัดระวังใช้จ่าย เพราะราคาน้ำมันที่สูงขึ้นมากและเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลง จากสงครามรัสเซีย-ยูเครน อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมั่นฟื้นตัวต่อเนื่องคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟื้นตัวชัดเจนมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ โดยผู้บริโภคจะกลับมาบริโภคโดดเด่นขึ้นในปลายไตรมาสที่ 3 ของปีนี้เป็นต้นไป”

นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่าเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการฟื้นตัวปลายไตรมาส 3 เป็นต้นไป เพราะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยครึ่งปีหลัง 6-8 ล้านคนมีเงินไหลเข้ามามากขึ้น, ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าช่วยผลักดันให้การส่งออกปีนี้ขยายได้ 5-6% ประกอบกับการเปิดธุรกิจกลางคืน ที่คาดว่าจะเกิดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50,000 ล้านบาท อีกทั้งปลายไตรมาส 3 เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ทำให้มีเงินสะพัดในต่างจังหวัด และปัจจัยเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 โตได้ 4.1% ไตรมาส 4 โตได้ 3.8% และทั้งปีโตได้ 3.1% หรืออยู่ในกรอบ 2.5-3.5%

ส่วนการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในประเทศไตรมาส 3 บาทนั้น จะทำให้คนออกมากท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว 5 วันในสัปดาห์หน้า ซึ่งศูนย์เคยประเมินว่า ทุกๆ 1 บาทของราคาน้ำมันเบนซิน จะมีผลต่อจีดีพี 0.1% ถ้าปรับลดไตรมาส 3 บาท จะทำให้คนไทยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเบนซินได้ถึงวันละ 90 ล้านบาทจากปริมาณการใช้ที่วันละ 30 ล้านลิตรหรือประหยัดได้เดือนละ 2,700 ล้านบาทถ้าลดได้ยาวถึง 6 เดือนจะประหยัดได้ถึง 17,000 ล้านบาทช่วยดึงจีดีพีให้เพิ่มขึ้นได้ 0.15%.

ลดราคาต้นกล้าพริกเด็ยไก่

นางวรรณภา พรหมทอง ผอ.ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง เปิดเผยว่า ได้เร่งจัดเจ้าหน้าที่เพาะต้นกล้าพริกพันธุ์เด็ยไก่และพริกจิ๋วหนูสวน เพื่อขายให้กับเกษตรกร ตามโครงการระเบียบเงินรายได้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก้ปัญหาพริกสดมีราคาสูงชันกว่า 2 เท่าตัวหรือกิโลกรัมละกว่า 200 บาท โดยมีการลดราคาจากเดิมถาดละ 104 ต้น ราคา 150 บาท เหลือเพียง 100 บาท ลดลงถึงถาดละ 50 บาท เพื่อจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกพริกกินเอง ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและปลูกขายสร้างรายได้เสริมได้อย่างงดงาม

โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน มีพื้นที่ปลูกพริกได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำ

สามารถติดต่อสอบถามและเลือกซื้อต้นกล้าพริกเด็ยไก่หรือพริกจิ๋วหนูสวนได้ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ หรือทางเพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง

ด้าน น.ส.กมลยใจ เย็นรักษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จ.ตรัง กล่าวว่า ตอนนี้มีพริกดีที่สุดคือพริก ซึ่งผลิตไม่ทัน เนื่องด้วยราคาที่สูงชันอย่างต่อเนื่อง และพริกใช้เวลาไม่นานในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซื้อมา 4-5 เดือนก็เก็บผลผลิตได้ ซึ่งพริกที่ศูนย์ฯ เป็นพริก OP ที่สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ ทำให้ต้นมีความแข็งแรง หากบำรุงต้นก็จะเก็บได้ไปเรื่อย ๆ ประมาณ 2 ปี จากเดิมเคยจำหน่ายพริก มะเขือเป็นถาด



ท่วมขัง และลมพายุในหลายอำเภอ ทำให้พริกสดมีแนวโน้มจะปรับราคาสูงขึ้นอีก แต่หากเกษตรกรปลูกพริกครัวเรือนละ 1-2 ต้น ก็สามารถลดรายจ่าย ที่เหลือยังแบ่งปันหรือจำหน่ายให้กับเพื่อนบ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับพริกเด็ยไก่ เม็ดใหญ่ สีสวย เผ็ดร้อนกำลังดี มีลูกดกตลอดทั้งปี สามารถปลูกได้ทั้งในกระถาง ยางล้อรถยนต์หรือลงดิน อายุยืนกว่า 2 ปี ใช้เวลาปลูก 4-5 เดือน ก็เก็บไปกินไปขายได้แล้ว ส่วนเมล็ดพริกยังนำมาขยายพันธุ์ และปลูกเพิ่มโดยไม่ต้องซื้อต้นพันธุ์ใหม่ เนื่องจากไม่มีการตัดแต่งพันธุ์กรรมพืชเพื่อไม่ให้ขยายพันธุ์แต่อย่างใด เกษตรกรรายใดสนใจ



ถาดละ 104 ต้น ราคา 150 บาท ตอนนั้นเหลือถาดละ 100 บาท เช่นเดียวกับมะเขือเปราะ มะเขือยาวก็ลดเหลือถาดละ 100 บาทเช่นกัน ส่วนต้นพริกจะผลิดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ จะมีพริกออกมาประมาณ 5,000 ต้น และผลิดออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เพียงพอกับความ ต้องการของเกษตรกร โดยโครงการของเรา จะผลิตยาวไปจนถึงปี 2566.

“เกษตรกร อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา สามารถนำมาแปรรูปเป็นขนมจะมีอาชีพทำสวนยางพาราเป็นหลักสวนยาง ได้หลายอย่างที่จำเป็นแห่งใหม่มีต้นยางแก่อายุเกิน 30 ปี ชาวบ้าน ต้องนำไปในเทศกาลจะโค่นต้นยางทิ้งเพื่อปลูกใหม่ทดแทนระหว่าง ประเพณีงานบุญ



ข้าวเหนียวดำแซมสวนยางพีชอัตลักษณ์คลองหอยโข่ง



บอกอีกว่าด้วยข้าวเหนียวดำแซมสวนยางปลูกในพื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา ดินมีความอุดมสมบูรณ์ มีแร่ธาตุแมกนีเซียมมากเป็นพิเศษ ประกอบที่ดินสวนยางมีการบำรุงมาตลอด 30 ปี เลยทำให้ข้าวเหนียวดำคลองหอยโข่งมีความหอม นุ่มอร่อยมีน้ำมันรำข้าวมากกว่าข้าวเหนียวดำที่ปลูกในแหล่งอื่นๆ และจากการศึกษาหาข้อมูลด้านโภชนาการทางสหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง พบว่าข้าวเหนียวดำมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มระดับไขมันดีในกระแสเลือด บำรุงการทำงานของตับไตสมอง ช่วยให้เกิดการกระจายตัวของเกล็ดเลือดและลดการเกิดคราบในกระเพาะอาหาร กระตุ้นการสร้าง



ของคนภาคใต้ด้วยชาวสวนยางที่นี่เลยนิยมปลูกข้าวเหนียวดำกันมาก”

ที่รอดันยางปลูกใหม่เจริญเติบโต ในช่วง 3 ปีแรกเกษตรกรจะปลูกพืชอย่างอื่นแซมระหว่าง ประจําคนละกรรมกรดำเนินการร่อนแถวสวนยางเพื่อหารายได้ชดเชย มีทั้ง สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่งปลูกข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง แต่ที่จะปลูกกัน จำกัดผู้ส่งเสริมและผลักดันในมากเป็นพิเศษนั่นคือ ข้าวเหนียวดำพันธุ์ ข้าวเหนียวดำคลองหอยโข่งให้พื้นที่เมือง นอกจากนี้จะเป็นพื้นที่หารายได้ เป็นที่รู้จัก เพื่อให้เกษตรกรมีให้คิดว่าพืชตัวอื่น ข้าวเหนียวดำยังเป็นพืชที่ รายได้จากการจำหน่ายเพิ่มขึ้น



เม็ดเลือดแดงช่วยให้ลำไส้ดูดซึมสารอาหาร
ได้ดีขึ้น ช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบ
หัวใจ ประสาทและกล้ามเนื้อ บำรุงสายตา
บำบัด โรคเรื้อรังที่เกิดจากความเสื่อมของ
ร่างกาย ช่วยให้นอนหลับสนิทแก้ปัญหาวิงทอง

“ที่สำคัญอีกอย่าง ชาวเหนียวดำของเรา
วัฒนธรรมการปลูกจะมีความพิเศษคือ เราจะ
เริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ในวันแม่ 12 สิงหาคม
แล้วไปเก็บเกี่ยวในช่วงปลายธันวาคมจนถึง
กลางมกราคมของทุกปีและแต่ละปีผลผลิตจะ
มีไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละปีจะมีดิน
ยางแก่ถูก ไค่นและปลูกใหม่ชดเชยมากแค่ไหน
แถมแต่ละพื้นที่ปลูกยางใหม่ จะปลูกชาวเหนียวดำ
ได้แค่ 3 ปีเท่านั้นเพราะถ้าเกินกว่านั้นต้นยาง
จะสูงบังต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวไม่ได้รับแดดเต็มที่”

ปัจจุบันชาวเหนียวดำคลองหอยโข่งแซม
สวนยางมีผลผลิตอยู่ที่ปีละ 5,000 กก. โดยมี
สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่งเข้ามาช่วย
รับซื้อผลผลิตเพื่อนำไปทำการตลาดจำหน่าย
ทั้งในรูปแบบข้าวเหนียวดำและแปรรูปเป็นขนม
ในรูปแบบต่างๆ แต่ต้องสั่งจองกันล่วงหน้า
สนใจติดต่อได้ทาง โทร.06-3195-0331 หรือ
Line : @COOPPKHK หรือ Facebook :
สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง จำกัด.

ชาติชาย ศิริพัฒน์



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 160,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/new norm is now

วันที่: ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12158

Col.Inch: 19.12 Ad Value: 30,592

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 91,776

คลิป: สีสี่



ตรวจเยี่ยม: พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมการผลิตข้าวมาตรฐานเกษตรปลอดภัยของกลุ่มผู้ปลูกข้าว GAP “ชาวนวลักษณ์บุรี โมเดล” แนวทางการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างแก้ปัญหาข้าวที่สามารถขยายผล - ต่อยอดได้ เช่น ใต้รับรอง GAP ยกระดับการผลิตเป็น GAP+ เป็นข้าวรักษ์โลก ฯลฯ

สนค.เตือนผู้ส่งออกอาหาร วางแผนรับมือตลาดคู่ค้าลดการนำเข้า

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่าสนค.ได้ศึกษาติดตามแผนงานด้านการปฏิรูประบบอาหารและห่วงโซ่อุปทานอาหารของสหรัฐฯ ตามนโยบายนายจูนท์ ักษณวิชิต รอง นายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ที่ให้ติดตามเฝ้าระวังนโยบายและมาตรการของต่างประเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย ผอ. สนค. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) ได้ออกประกาศรายละเอียดกรอบแผนงานการปฏิรูประบบอาหาร (USDA's Food System Transformation Framework) เพื่อปรับปรุงระบบอาหารของประเทศนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานอาหารของสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต (โดยเฉพาะผู้ผลิตขนาดเล็กและกลาง) และชุมชนในชนบท โดยจะช่วยเพิ่มทางเลือกการบริโภค เพิ่มการเข้าถึงอาหาร และสร้างระบบนิเวศตลาดที่ดีขึ้น

กรอบแผนงานการปฏิรูประบบอาหารของสหรัฐฯ สร้างขึ้นจากบทเรียนการแพร่ระบาดของโควิด-19 และความขัดแย้งของสงครามรัสเซียกับยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงัน ดอกย้ำความสำคัญด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่ง USDA ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้กำหนด 4 เป้าหมายภายใต้กรอบแผนงานการปฏิรูประบบอาหาร ได้แก่

1) การสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยืดหยุ่นมากขึ้นให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีทางเลือกทางการตลาดมากขึ้นและดีขึ้น

ให้ความสำคัญกับการกระจายฐานการผลิตชุมชน ไม่ให้กระจุกตัวในพื้นที่ไม่กี่แห่ง พร้อมลดมลภาวะจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างงานในชนบทด้วย 2) การสร้างระบบอาหารที่ยืดหยุ่นต่อผู้กับการใช้อำนาจเหนือตลาดช่วยผู้ผลิตและผู้บริโภคให้มีอำนาจและทางเลือก

มากขึ้น โดยส่งเสริมตลาดท้องถิ่น ทั้งนี้ โควิด-19 ทำให้เห็นถึงอันตรายจากระบบอาหารที่มีผู้เล่นเพียงไม่กี่ราย 3) การทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพง และ 4) การเน้นย้ำความเท่าเทียมของชุมชนเมืองและชุมชนในชนบท สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ชุมชนในชนบทหลุดพ้นจากความยากจน ข้อมูลจาก USDA พบว่า สหรัฐฯ นำเข้าอาหารเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีอัตราเติบโตเฉลี่ย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.09% ในปี 2564 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าอาหารทั้งสิ้น 166,947 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวจากปี 2563 คิดเป็น 14.03%

สำหรับไทย ในปี 2564 การส่งออกสินค้าอาหารของไทยมีมูลค่าทั้งสิ้น 34,259.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1.10 ล้านล้านบาท) ขยายตัวจากปี 2563 ประมาณ 9.23% สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 3 ของไทย (รองจากจีน และญี่ปุ่น) มีมูลค่าทั้งสิ้น 3,626.13 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (116,355.30 ล้านบาท) ลดลง 4.27% สินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปสหรัฐฯ ได้แก่ ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ (พิกัดศุลกากร 16) 25.14% ของปรุงแต่งจากพืช (พิกัดศุลกากร 20) 21.90% และธัญพืช (พิกัดศุลกากร 10) โดยเฉพาะข้าว 13.75%

นอกจากสหรัฐฯแล้วยังมีอีกหลายประเทศที่กังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารมากขึ้นและเริ่มคิดที่จะปรับเปลี่ยนแผนงานและนโยบายในการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศและลดการพึ่งพิงการนำเข้าจากต่างประเทศ อาทิ เนปาล วางแผนงานและนโยบายของ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15044

หน้า: 7(บน)

Col.Inch: 48.08

Ad Value: 60,100

PRValue (x3): 180,300

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สหค.เตือนผู้ส่งออกอาหารวางแผนรับมือตลาดคู่ค้าลดการนำเข้า

ประเทศในปี 2566 โดยให้ความสำคัญกับภาคการผลิต
ของประเทศ และสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ
มากกว่าสินค้านำเข้า ขณะที่อียิปต์อยู่ระหว่างเตรียม
ดำเนินการโครงการต่างๆ ด้านการเกษตร เพื่อปรับปรุง
และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรภายในปี 2573 เพื่อ
ช่วยควบคุมการนำเข้าอาหาร และจัดหาตลาดภายใน
ประเทศที่ยั่งยืนมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออก
อาหารไทยควรติดตามมาตรการและแนวโน้มของตลาด
คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับตัวและเตรียมการรับมือกับ
สถานการณ์การลดการนำเข้าอาหารที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต

เกษตรวันนี้.....● โกงสุดท้าย! ตัดสินของสมาพันธ์กาแฟโลก.....●

สุดเข้มข้นกรมวิชาการเกษตร เตรียม กาแฟของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับ
ประกาศผลประกวดสุดยอดกาแฟ แรกของแต่ละประเภท จะได้รับ
ไทยปี2565 ในวันที่ 15 ก.ค.นี้ สิทธิพิเศษในการนำผลิตภัณฑ์
สำหรับรางวัลและประกาศ กาแฟไปประชาสัมพันธ
นียบัตรในปีนี้แบ่งเป็น 3 ร่วมจัดแสดงให้ชิมใน
รางวัล คือ รางวัลที่ 1 มี 4 งานมหกรรมพืชสวนโลก
รางวัล รางวัลที่ 2 มี 4 EXPO 2022 Floriade
รางวัล รางวัลที่ 3 มี 4 Almere ณ ราชอาณาจักร
รางวัล สำหรับสิ่งประกวดทุก เนเธอร์แลนด์ ซึ่งกิจกรรมดัง
ประเภทที่เข้าทดสอบคุณภาพ กล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ
ด้านประสาทสัมผัส จะได้รับประกาศนียบัตร กาแฟอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีกาแฟ
จากกรมวิชาการเกษตร แบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับโลกด้วย.....●
ตามเกณฑ์ได้รับรางวัลตามมาตรฐานการ นายกะหล่ำปลี



มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 8 - พุธสัปดาห์ 14 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 2186

หน้า: 49(กลาง)

Col.Inch: 101.75 Ad Value: 48,840

PRValue (x3): 146,520

ศิลปิน: สีสี่

คอลัมน์: วิถีอาหารมั่นคง: ซีพีเอฟ หนุนเกษตรกร “ขับรวงไทร” จ.ชัยภูมิ ทำปุ๋ยเปลือกไข่ใช้เอง ผลิตอาหารปลอดภัย

ซีพีเอฟ หนุนเกษตรกร “ขับรวงไทร” จ.ชัยภูมิ ทำปุ๋ยเปลือกไข่ใช้เอง ผลิตอาหารปลอดภัย



“เศรษฐกิจหมุนเวียน” (Circular Economy) หลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สามารถประยุกต์ใช้กับระดับชุมชน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้านความยั่งยืนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เช่นที่ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ” นำหลักการดังกล่าวมาใช้ขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน จำนวนสมาชิกของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขับรวงไทร ทั้งหมด 62 คน ได้รวมตัวกันผลิตปุ๋ยหมักเปลือกไข่ใช้เอง

โดยได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบ ทั้งเปลือกไข่ และมูลไก่ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำปุ๋ยจากโรงพักชัยภูมิ ธุรกิจไก่ปุ๋ย-ยาพันธุ์เนื้อ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้โครงการ “โครงการสร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านขับรวงไทร จังหวัดชัยภูมิ” สามารถผลิตปุ๋ยหมักเปลือกไข่ได้ปีละประมาณ 10,000 กระสอบ เพื่อแจกจ่ายให้สมาชิกฯ นำไปใช้กับไร่ นา และสวน และอีกส่วนหนึ่งจำหน่าย

เสียงตอบรับจากสมาชิกฯ ที่นำปุ๋ยหมักเปลือกไข่ไปใช้ พุดตรงกันว่า คุณสมบัติของปุ๋ยเปลือกไข่ ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ร่วนซุย เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเติบโตของพืช ทำให้ผลผลิตดีขึ้น ลดความจำเป็นใน

การใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลให้ต้นทุนการเพาะปลูกลดลงตามไปด้วย ขณะเดียวกันการลดใช้ปุ๋ยเคมีทำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้น ที่สำคัญคือคนในชุมชนได้บริโภคผักปลอดสารเคมีที่ตัวเองปลูก รวมไปถึงคนในชุมชนที่ซื้อผักจากตลาดชุมชนไปบริโภค

นางละมุด โชคสวัสดิ์ หรือ ป้าละมุด อายุ 64 ปี อาชีพทำนา ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มะเขือ พริก ตะไคร้ ข่า ซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ฯ ที่ช่วยผลิตปุ๋ยหมักเปลือกไข่ เล่าว่า 1-2 ปีที่แล้ว นำปุ๋ยเปลือกไข่มาใช้กับแปลงผักที่ปลูกได้ผลผลิตตก โตเร็ว ลูกโต และยังช่วยให้ดินไม่แน่นเกินไป เหมาะกับการเติบโตของพืช ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีจากเดือนละ 400-500 บาท เหลือเดือนละ 200 บาท ผลผลิตที่ดีขึ้น ทำให้มีรายได้ดีขึ้นด้วย

มติชน สุดสัปดาห์

Matchon Weekend
Circulation: 500,000
Ad Rate: 480

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 8 - พุธสัปดาห์ 14 กรกฎาคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 2186

หน้า: 49(กลาง)

Col.Inch: 101.75 Ad Value: 48,840

PRValue (x3): 146,520

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: วิถีอาหารมั่นคง: ซีพีเอฟ หนุนเกษตรกร "ข้าวโรงโม่" จ.ชัยภูมิ ทำปุ๋ยเปลือกไข่ไข่เอง...



ปัจจุบัน มีรายได้จากการขายผักเดือนละ 5,000 - 6,000 บาท

นายอนันต์ รอนยุทธ อายุ 60 ปี อาชีพทำไร่ โดยมีรายได้จากการปลูกมันสำปะหลังเป็นหลัก และมีรายได้เสริมจากการปลูกผัก เป็นสมาชิกอีกคนหนึ่ง ที่นำปุ๋ยหมักเปลือกไข่ไปใช้แล้วบอกว่า คนในชุมชนรวมตัวกันเพื่อไปรับเปลือกไข่และมูลไก่จากโรงฟักชัยภูมิของซีพีเอฟมาผลิตเป็นปุ๋ย ประมาณ 4 เดือน/ครั้ง หรือเฉลี่ยปีละ 2 ครั้ง นำมาผลิตปุ๋ยฯ ได้ประมาณ 10,000 กระสอบต่อปี แบ่งให้กับสมาชิกของโครงการที่มีส่วนร่วมผลิตปุ๋ยนำไปใช้ อีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้สมาชิกของโครงการฯ ที่ไม่มีเวลามาช่วยผลิตปุ๋ย แต่สามารถซื้อปุ๋ยที่ศูนย์ฯ ผลิต นำไปใช้กับไร่ นาข้าวสวน แปลงปลูกผัก ได้ผลดี

นายชูชีพ ชัยภูมิ อายุ 62 ปี ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ บ้านชัย-รวงไทร ซึ่งคนในชุมชนมักจะเรียกติดปากว่า "พ่อชีพ" เล่าว่า แต่ก่อนใช้ปุ๋ยเคมี ปลูกอ้อยได้ผลผลิตไร่ละ 8 ตัน พอได้ปุ๋ยเปลือกไข่มาเสริมได้ผลผลิตเพิ่มเป็นไร่ละ 12 - 13 ตัน ส่วนมันสำปะหลัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 3 - 5 ตันต่อไร่

เป็น 6 - 7 ตันต่อไร่ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็ดีขึ้นจากการที่ชุมชนใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลง สังเกตได้จากน้ำตามร่องน้ำเวลาฝนตกชะดินลงไปใ้ร่องน้ำไม่ขุ่นหรือเสีย และตอนนี้มีไส้เดือนมาอาศัยในดินเยอะเลย จากแต่ก่อนที่ไม่มีเลย

พ่อชีพ เล่าด้วยว่า ซีพีเอฟ มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกระจายน้ำให้ชุมชนด้วย จากเดิมมีหลุมสูง 1 ถึงสำหรับกักเก็บน้ำ เก็บน้ำได้ 30,000 ตัน บริษัทฯ สนับสนุนอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ำ ทำให้ชุมชนมีน้ำที่กักไว้ใช้เพิ่มอีก 8,000 ลิตร และสนับสนุนถังไว้ประจำแปลงทั้ง 25 แปลงที่ปลูกพืช ชุมชนที่เป็นสมาชิกของศูนย์เรียนรู้ฯ มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ ช่วยแก้ปัญหาการกระจายน้ำได้ทุกแปลงอย่างทั่วถึง

นางประนอม ชูมนาเสียว อายุ 46 ปี อาชีพทำนา ทำสวน บอกว่า ใช้ปุ๋ยหมักเปลือกไข่มามากกว่า 10 ปีแล้ว โดยจะนำปุ๋ยฯ มารองดิน โกลบ และพักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก่อนที่จะนำพืชลงดิน ปุ๋ยหมักเปลือกไข่ ช่วยให้ผลผลิตตกได้แบ่งปุ๋ยมาใช้ปีละ 150 กระสอบ ช่วยแก้ปัญหาทั้งเรื่องดินแข็ง ดินแน่น แห้ง ทำให้ดินร่วนซุย และการที่สมาชิก ศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมตัวกันทำกิจกรรม นอกจากสร้างความสามัคคีใน

กลุ่ม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้ว เราภูมิใจที่สามารถผลิตปุ๋ยมาใช้ในพื้นที่ของเราเอง ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะทุกคนลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงที่สำคัญ คือ ได้กินผักปลอดภัยเคมีที่ปลอดภัย ยิ่งเล่าด้วยว่า จากที่นำปุ๋ยหมักเปลือกไข่มาใช้กับนาข้าวเมื่อปีที่แล้ว โดยใช้ปุ๋ยหมัก 30 กระสอบ กับนาข้าว 5 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเปลือก 100 กระสอบ เพิ่มขึ้นจากเดิมถึงเท่าตัว จากที่เคยได้ข้าวเปลือก 50 กระสอบ

"โครงการสร้าง สาน สุข วิถีชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านชัย-รวงไทร จังหวัดชัยภูมิ" เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ด้านสังคมพืงต้น จากการเข้าประกวดรางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่ซีพีเอฟ ส่งเสริมให้พนักงานคิดและสร้างสรรค์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน 3 เสาหลักของบริษัท คือ อาหารมั่นคง สังคมพืงต้น และ ดิน น้ำ ป่า คงอยู่

สตูลเปิดบุฟเฟ่ต์ผลไม้ชายแดนใต้ กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร



สก๊อปพิเศษ

จันทนา กุรีกัน
สตูล

อบจ.สตูลกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรผลไม้ชายแดนใต้ในงาน “มาแลตี้ ผลไม้ชุมชนของดี Satun Fruit Fest”

ที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลโซวีลีลาการปกทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์ “สาวพานัน (บ้านโดน)” ซึ่งนำมาจากต้นที่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี ในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล มาแลตี้ ผลไม้ชุมชนของดี “Satun Fruit Fest” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัด สตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

โดยภายในงานได้นำผลไม้เครือข่ายของชุมชนซึ่งเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ มาจัดบุฟเฟ่ต์ผลไม้อินทรีย์จากสวน อิม ฟิน ทานกันไม่อัน ในราคาสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวเพียงท่านละ 222 บาท นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินวิบาก การสาธิตการทำอาหารและแปรรูปจากผลไม้เกษตรอินทรีย์ เช่น แจกจ่ายปาดะ จำปาดะทอด ไอศกรีมทุเรียน ตำผลไม้กระทอน ลองกองและผลไม้ประจำถิ่น การจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลไม้สดจากชาวสวน ราคาสบายกระเป๋า การแสดงและการละเล่นศิลปะวัฒนธรรม

โดยผลไม้ที่เป็นไฮไลต์คือทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทานกันอย่างจุใจพร้อมกระ



เข้ากลับบ้านอีก
ด้วย นอกจากนี้
ทางองค์กรปก
ครองสวนท้อง
ถิ่นเตรียมผลั
กต้นให้งานจัด
เพิ่มขึ้นจาก 1
วันเป็น 2-3 วัน
ในปีหน้าเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้

มีโอกาสมาเลือกสรรอุดหนุนผลผลิตของ
เกษตรกรได้ยาวนานและยังเป็นการส่งเสริม
การตลาดท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้
ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนสตูลด้วย
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ยอมรับว่า
ปีนี้ไม้ผลจังหวัดสตูลให้ผลผลิตน้อย
เนื่องจากสภาพอากาศและเชื่อว่าในปีหน้า
ผลผลิตจะมากกว่านี้ จึงวางแผนในการ
เพิ่มวันจัดงานในมากขึ้นเพื่อขยายโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชิม ช้อป ไม้ผล
ของเกษตรกรซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้สร้าง
โอกาสรายได้กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มากยิ่งขึ้น

ขณะที่นายสา
และ ปันจอร์ ประธาน
เครือข่ายท่องเที่ยวโดย
ชุมชนวังประจัน ระบุว่า
สิ่งที่อยากให้ทางภาค
รัฐโดยเฉพาะองค์กรปก
ครองสวนท้องถิ่นเข้า
มาช่วยผลักดันคือ การ
ส่งเสริมให้มีการปลูก
จำปาตะให้เพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากเป็นผลผลิต
GI ของดีของเด่นจัง
หวัดสตูลเพื่อเพิ่มผล
ผลิตให้มากยิ่งขึ้น หลังมีความต้องการ
ของตลาด และเชื่อว่าอนาคตจะสดใส
หลังเริ่มเป็นที่นิยมในการรับประทานไม้
ผลพื้นเมืองอย่างจำปาตะกันมากขึ้นทั้งใน
รูปทานสด และการแปรรูป